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เริ่มประชุม เวลา 15.50 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 เน่ืองจาการประชุมคร้ังน้ีมีวาระการประชุมที่ต้องดําเนินการและแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

1. เรื่องที่จากที่ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา 28  พ.ย.  2560 และประชุม O-NET 27 พ.ย.2560 
1.1 การนํานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือไปทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา ให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้มงวดในการปฏิบัติ

ตามระเบียบที่เ ก่ียวข้องโดยเคร่งครัด เช่น การขออนุญาตต้องดําเนินการก่อนอย่างน้อย 15 วัน
รายละเอียดโครงการ  ใบขออนุญาตของผู้ปกครอง  ประกันชีวิต  การตรวจสอบรายละเอียดของรถรับจ้าง  
ระยะทางเกิน 400 กม.ต้องมีคนขับอย่างน้อย 2 คน 

1.2 การขออนุญาตไปราชการทัศนศึกษา เร่ืองที่ต้องดําเนินการ คือ เมื่อกลับจากทัศนศึกษาต้องรายงานให้
สํานักงานเขตทราบ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม 

1.3 การยกเลิกโครงการโรงเรียน ICU เน่ืองจากพ้นจากภาวะวิกฤติแล้ว ตามนโยบาย 
1.4 เงินประกันสัญญา เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการติดตามตรวจสอบ เมื่อครบตามสัญญา ต้องมีหน้าที่

เบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา โดยไม่ต้องรอให้เขาทวงและการยืมเงินจาก เขตฯ ทุกกรณี ต้องคืนภายใน 1 
เดือน ต่อไปจะมีมาตรการหักเงินเดือน แทนดอกเบ้ียชดใช้ 

1.5 การร้องเรียนทุกกรณี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือสาเหตุใดก็ตาม มอบหมายให้ รองฯเครือข่าย เป็น
ผู้ดําเนินการเคลียร์ และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบที่เก่ียวข้องลงไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น หากพบ
ข้อผิดพลาดให้ดําเนินการแก้ไข  ยกตัวอย่าง โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก โรงเรียนแม่โมกข์ โรงเรียนเกาะพงัน  
เร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเงิน ฉะน้ันให้พึงระมัดระวัง ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนดโดยเคร่งครัด เช่น เงินรายได้สถานศึกษา  เรื่องส่วนใหญ่ที่มีการร้องเรียนมีมา
จากหลายช่องทาง เช่น ศูนย์ดํารงธรรม,ปปช.,สตง.,สพฐ.สํานักนายก  และหน่วยงานท่ีได้รับการร้องเรียน
มากที่สุด คือ ท้องถ่ินและโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 

1.6 การย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา  ก่อนอนุมัติการย้าย จะให้ทางตรวจสอบภายในดําเนินการลงไป
ตรวจสอบด้านการเงินของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้เป็นการหนีปัญหา หรือทิ้งขยะไว้ให้ผู้อ่ืน 

1.7 PLC ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการทําวิทยฐานะแนวใหม่  หากโรงเรียนใดยังไม่ดําเนินการ ขณะน้ีก็กําลังจะหมด
ปีการศึกษา  ขอให้รีบดําเนินการให้ครบตามจํานวนที่เกณฑ์ กําหนด ให้อธิบายให้ครูเข้าใจและดําเนินการ
ให้ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของครู การทํา PLC ต้องไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง โดยจัดทําเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แต่ละวิชา 

1.8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  ซึ่งจะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณ ในการจัดทั้งสิ้น 8 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องหาเพิ่ม เช่น 
ขอรับการสนับสนุนจาก เขต 4 เขตๆ ละ 3 แสนบาท  ขายเสื้อท่ีระลึก   พิธีเปิดจะจัดท่ีศาลากลางจังหวัด 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. เพ่ือให้มีแสงสีเสียงสวยงาม เชิญหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด
ในจังหวัด  โดยคณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทองจะไปร่วมงานในวันท่ี  21  ธันวาคม 2560 

1.9 กําชับเร่ืองการอยู่เวรรักษาการณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานต้องกําชับและติดตาม
เร่ืองการเวรรักษาการณ์ โดยเคร่งครัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่ 10  /2560 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 10/2560   



 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1. การคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งโรงเรียนหลายๆ โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
รายงานไม่ทัน และต้องชี้แจงเหตุผล  สืบเน่ืองจากหลายๆ สาเหตุ เช่น ความไม่พร้อมของข้อมูล หรือลืม
รายงาน หรือขาดการประสานงาน  โดยความเป็นจริงคุณครูประจําชั้นทุกทา่นจะมีรหัสประจําตัวสามารถเข้าไป
ดําเนินการได้เอง โดยไม่ต้องสั่งการ 

2. ข้อมูลนักเรียนตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2560  อนุบาล จํานวน 102 คน  ประถมศึกษา จํานวน  554 คน  
มัธยม จํานวน 89 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด    745 คน  (ไม่นับตัว 1 คน ด.ช.เอ๊ก ) 
ข้อมูลนักเรียนตามข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560  อนุบาล จํานวน 100 คน  ประถมศึกษา จํานวน  549 
คน  มัธยม จํานวน 90 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  739 คน  (ไม่นับตัว 1 คน ด.ช.เอ๊ก ) 

3. การอยู่เวรรักษาการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
1. มีการเปลี่ยนเวรโดยไม่ได้ขออนุญาต หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ คนที่มีชื่อในคําสั่งต้องรับผิดชอบ 
2. ไมม่าอยู่เวรโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เช่น เวร 3 คน มาอยู่ 1 คน 
3. เวรกลางคืนไม่มาอยู่เวร/ไม่มีการตรวจเวร 
4. ไม่มีการบันทึกเวรเป็นปัจจุบัน      

4.  การบันทึกเวรประจําวันปกติ  ให้ครูเวรบันทึกเร่ืองที่ผู้อํานวยการอบรมนักเรียนด้วย และควรดําเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะลายมือชื่อของครูเวรที่รับผิดชอบร่วมกันในวันน้ัน ต้องเซนต์ชื่อมาให้หมด  

5.  การประเมินครูผู้ช่วย  ได้ดําเนินการชี้แจงการประเมินครูผู้ช่วย ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละ
ช่วงระยะเวลา  สืบเน่ืองจาก ได้รับการแนะนําจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่า คุณครูที่ท่าน
ประเมินจัดทําเอกสารไม่เหมือนกัน บางคนก็ทํารูปแบบเป็นรูปเล่มต่อคร้ัง  บางคนทําเป็นแฟ้มโดยใส่รวมกันทั้งหมด  ซึ่ง
จากการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวก ในการอ่านและพิจารณา การทําเป็นรูปเล่มดูแล้วดีที่สุด เพราะ
สามารถดูได้ชัดเจนกว่า 

6. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามที่เคยแจ้งไว้ว่าจะประชุมตั้งแต่ต้นเดือน จนบัดน้ีเวลาล่วงเลยมามาก ดังน้ัน
หลังจากกลับจากทัศนศึกษา ต้องรีบดําเนินการทันที  ขอให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทํากําหนดการกิจกรรม ผอ.จะพบ
ผู้ปกครอง 30 นาที นอกจากน้ัน เป็นเรื่องของหัวหน้างานท้ัง 4 งาน คนละ 15 นาที แล้วพบครูประจําชั้น 30 นาที   
การบันทึกข้อมูลของครูประจําชั้น ในสมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้น  ให้บันทึกข้อมูลที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนของ
ตนเองเท่าน้ัน  อย่าเอาเรื่องในที่ประชุมใหญ่ไปบันทึก  แต่ถ้าเก่ียวเนื่องกันก็สามารถบันทึกได้ 

7. การจัดทําเอกสารทางวิชาการ เท่าที่พบยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงหลายอย่าง เช่น การรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณี
เป็นเอกสารรูปเล่ม หลายคนพยายามประทับเลี่ยงตัวอักษร ขอให้ดําเนินการตามรูปแบบ ดังน้ี 
 1. ประทับสําเนาถูกตอ้งตรงบริเวณมุมขวาด้านล่าง ตําแหน่งไม่ชิดขอบกระดาษมากเกินไป ทับตัวอักษรได้  ไม่
ต้องสนใจว่าจะเป็นเอกสารแนวตั้งหรือแนวนอน 
 2. การจัดเรียงเอกสาร เอกสารที่เป็น แนวนอน เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร  ให้ใส่ด้านหัวเอกสารเข้าข้างในสัน
เล่ม 
 3. การทําเอกสารในรูปแบบแนวนอน  หน้าปกไม่จําเป็นต้องทําในแนวนอน  สามารถทําในแนวตั้งได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพ่ือการดําเนินการ 
1. การส่งผลงานโครงการอาหารกลางวัน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

เก็บรวบรวมผลงานตามประเด็นตัวชี้วัด  ข้อสังเกต ที่ส่วนใหญ่จะหาไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบ คือ ภาพถ่าย 
ซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของนักเรียน  ผลงานนักเรียน  และขณะน้ี โรงอาหารกําลังเข้าสู่ภาวะปกติคือ สกปรกรกรุงรัง
เหมือนเดิม  ขอให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน 

2. ข้อสังเกตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูแต่ละท่าน   
1. ขาดการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  
2. ขาดส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทําให้ไม่เร้าใจ ไม่ดึงดูดความสนใจ ไม่สร้างความ

ประทับใจ   
3. ขาดแบบวัดผลประเมินผลก่อนเรียน – หลังเรียน ทําให้ไม่สามารถวัดผลของการสอนได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยึดหลักครูเป็นศูนย์กลาง คือ ครูน่ังสอนอยู่ที่โต๊ะ ไม่มี

การเดินดูนักเรียน ทําให้เกิดนักเรียนหลังห้อง การบ้านไม่เสร็จ ไม่เข้าใจเร่ืองที่สอน 
5. ขาดการเสริมแรง เสริมกําลังใจให้นักเรียน  
6. ไม่ฝึกด้านวินัยให้กับนักเรียน เช่น มารยาทด้านการพูด การส่งงาน การตอบคําถาม 
7. คําพูดที่ครูใช้กับนักเรียน ไม่มีหางเสียง  
8. ไม่ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าหาญ ความเชื่อมั่นในตนเอง การกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
9. บันทึกหลังสอนให้เขียนชื่อนักเรียนท่ีมีปัญหาด้วย 

3. การดูแลด้านความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน สังเกตว่า นักเรียนยิ่งโต ห้องเรียนยิ่งสกปรก อาคาร
เรียนยิ่งสกปรก สาเหตุมาจากอะไรบ้าง 

1. ครูไม่ควบคุม 
2. นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ 

4. การจัดการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจัดและไม่เป็นไป
ตามตารางการจัดประสบการณ์ประจําวัน ขอให้คุณครูอนุบาลทุกคนร่วมกันทําตารางการจัดประสบการณ์นักเรียน โดย
การประชุมร่วมกันในระบบ PLC ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ส่งตารางการจัดประสบการณ์ประจําวัน 
2. ฝึกอบรมนักเรยีน ด้านระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ฝึกนักเรียนด้านการกล้าแสดงออก เช่น  บทบาทสมมต ิ,การเล่าข่าว 
4. ฝึกนักเรียนตามตารางให้ครบทุกกิจกรรม 
5. ผลติสื่อใหค้รบทุกกิจกรรมการสอน โดยดําเนินการร่วมกันและใช้ร่วมกัน 
6. อนุญาตให้คุณครูสามารถนุ่งกางเกงวอร์มในวันที่ไม่ใชช่ดุยูนิฟอร์มบังคับ 
7. ห้ามครูน่ังสอนเด็กอยู่ทีโ่ตะ๊ 
8. ห้ามใชคํ้าพูดรนุแรงกับนักเรียน เน้นคําพูดสุภาพ มีหางเสียง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และจะดําเนินการประชมุครปูฐมวัยอีกคร้ัง 

5. การขอจัดตั้งงบประมาณสร้างอาคารเรียน ชื่อ อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดภูเขาทอง ขนาด 3 ชั้น  
จํานวน  16 ห้องเรียน งบประมาณที่ขอตั้ง 26 ล้าน ราคาท้องถ่ิน ค่าจ้างปรับแบบและค่าเซนเอกสาร จํานวน 
70,000 บาท ขณะนี้ได้ดําเนินการส่งเอกสารขอจัดตั้งงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว  รอการอนุมัติจากสํานัก
งบประมาณ 



6. การฝึกด้านระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เท่าที่สังเกตนักเรียนเราขาดด้านการมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ดังน้ันคุณครูทุกคนต้องศึกษาหลักเกณฑ์
ของโรงเรียนคุณธรรม ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องดําเนินการอย่างไร ที่สําคัญคือคุณครูทุกคนต้องพูดและทําเป็น
ตัวอย่าง ทําในลักษณะเดียวกัน ทําให้เหมือนกันทุกชั้น พูดและขานรับเป็นเสียงเดียวกัน  ถ้าทุกคนทําได้ เชื่อว่า นักเรียน
ก็จะได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น  เช่น การเข้าแถว  การมาโรงเรียน  การปฏิบัติตนในห้องเรียน การใช้คําพูด  การสร้าง
นักเรียนเพียงคนเดียวชั้นเดียวไม่ทางสําเร็จได้ 

7. การทดสอบ O-NET/NT/RT ปีการศึกษา 2560 ถือเป็นการทดสอบระดับชาติ ซึ่งผลการทดสอบนํามาใช้ใน
การจัดระดับคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ โดยเรื่องน้ีโรงเรียนได้ให้ความสําคัญมาโดยตลอด
ทุกปีการศึกษาก็ว่าได้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คุณครูทุกท่านได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการการ
เรียนสอนตั้งแต่ต้นปีการศึกษาสําหรับ ตารางการสอบได้แขวนไว้หน้าเวปไซด์ของโรงเรียน กันลืมให้แล้ว 
เหลือแต่กระบวนการสร้างและพัฒนานักเรียนเพ่ือการรองรับการทดสอบนั้น ขณะน้ีได้เร่ิมดําเนินการไปบางส่วนแล้ว  
แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร หลังจากน้ีจะดําเนินการประชุมคณะครูที่เก่ียวข้องทุกคน เพ่ือหาวิธีในการดําเนินการให้ชัดเจน
ย่ิงข้ึน ซึ่งขณะน้ีภาระหนักยังตกอยู่ท่ีคุณครูผู้สอนบางท่าน ก็รู้สึกเห็นใจ จะรีบดําเนินการโดยเร็ว   

8. การเลื่อนเงินเดือนแนวใหม่ของข้าราชการครู โดยมาใช้แบบเปอร์เซ็นต์แทนการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามแบบ
ของ ข้าราชการ กพ.  จะต้องมีการกําหนดเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมให้มากย่ิงข้ึน เช่น การ
กําหนดวันลา  กําหนดผลสัมฤทธ์ิ  กําหนดการสอนแทน  กําหนดการอุทิศเวลาให้กับทางราชการ กําหนดผลงาน
นักเรียน  ผลงานครู  ผลงานสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ความเสียสละ  ให้คุณครูไปดูแบบประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก แล้วลองให้คะแนนตนเองว่าควรจะได้เท่าไหร่  และให้เตรียมความพร้อมในหลายๆเร่ือง 

9. การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามสําคัญอย่างไร 
1. เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ในที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการจุดประกายความคิด ได้

มองเห็นอะไรไกลตัว ได้พัฒนาสมองและความคิด ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อราชการ 

2. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มาจากหลายๆ ที่ หลายๆ ครอบครัว หลายๆ วัฒนธรรม เป็นการละลาย
พฤติกรรม หลอมรวมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้รู้จักตัวตนของแต่ละคร ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กรรมของตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นๆ ศึกษาแนวคิด ข้อดี ของเขาแลกเปลี่ยนกับเรา มีเพ่ือน
ร่วมอุดมการณ์เดียวกันในหลายๆ ท้องถ่ิน 

4. เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ให้รางวัลจากการทํางาน 
สําหรับคุณครูท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  ได้มีคําสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  โดยได้เสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีแล้ว 

1. คุณครูพิทยา  ทองมาก   มอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 5-10 
ธันวาคม 2560 

2. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าครูเวรประจําวันและลงลายมือชื่อทุกวัน ดังน้ี 
วันท่ี  5-7  ธันวาคม 2560   นางสาวพิทยา  ทองมาก/นายสมบุญ พรหมคีรี/นายณัฐพงษ์ ทวยเจริญ 
วันท่ี 8-10 ธันวาคม 2560   นายไรน่าน ชายเต๊ะ/นายโกวิท กุกแก้ว/นายนิพนธ์ จิตมุ่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
1.  ครูประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ  ชี้แจงการไปศึกษาดูงาน  2  โรงเรียน  คือ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร  และ

โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าว   จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  8 ธันวาคม  2560  ใส่เสื้อศิลปหัตถกรรม  โดยออกเดินทางวันที่  5  
ธันวาคม  2560  เวลา  04.00 น.  

2.  ครูกัณย์ลภัส  ตั้งศรีทองกุล  ชี้แจงการเบิกงบประมาณตามโครงการให้ทําเบิกเงินงบประมาณก่อนการ
เดินทาง โดยแนบประมาณการและคําสั่งมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
เลิกประชุม เวลา  17.45 น. 
 
 

(นางสาวพรทิพย์  รักนุ้ย)       (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
      ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดภูเขาทอง            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
         ผู้บันทกึรายงานการประชุม                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
  


